



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๘๘๒๔ หรือ โทร. ๒๗๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๘๘๒๔)

ที่ กท.๐๗๐๑/ ๓๖๐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัย กลุ่มกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานครเหนือ กรุงเทพมหานครใต้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล รายงานสาววรภรณ์ เพิ่มพูลสุข สรุปลข้อมูลของผู้ขอรับคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) และเอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ทักท้วงในเรื่องดังกล่าว ขอให้จัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

(นางวรรณิ์ พรพิเชษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักอนามัย



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑.	นางสาววรรณ เพิ่มพูลสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๓๒)๑๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๓๒)๑๐)	กลุ่มงานการพยาบาล และการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๒ มาริช ดินตมุลิก สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววรรณ เพิ่มพูลสุข

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(32)10)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 25 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2537 – 16 มกราคม 2563)</p> <p>- เป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 – 16 มกราคม 2563)</p> <p>- เป็นเวลา 25 ปี 9 เดือน (- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 – 7 วช.ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2537 – 14 สิงหาคม 2554 เป็นเวลา 17 ปี 4 เดือน) (- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 – 16 มกราคม 2563 เป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน)</p> <p>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตเลขที่ 4511012338 วันที่ออกใบอนุญาต วันที่ 24 ธันวาคม 2560 วันหมดอายุ วันที่ 23 ธันวาคม 2565</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมทั้งผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 95</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววรรณ เพิ่มพูลสุข

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่สบส.(32)10)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลของแบบแผนการพยาบาลที่ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความคาดหวังและพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริช ดินตมุสิก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 มิถุนายน 2561- 31 ธันวาคม 2561

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริช ดินตมุสิก สำนักอนามัย

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีที่ดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

ผลการศึกษา แบบแผนการพยาบาลที่ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความคาดหวัง และพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริช ดินตมุสิก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดำเนินการในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการคลินิกเบาหวานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริช ดินตมุสิก โดยจัดกิจกรรมเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และระยะติดตาม 3 เดือน พบว่า กลุ่มทดลองหลังได้รับแบบแผนการพยาบาลที่ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีคะแนน ความคาดหวัง และพฤติกรรมการดูแลเท้าเฉลี่ย สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.001$) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าแบบแผนการพยาบาลที่ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนทำให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลเท้าดีขึ้น

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ โครงการส่งเสริมความรู้และพลังอำนาจในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ของศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริช ดินตมุสิก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคเบาหวาน

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ปรับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

3. เพื่อส่งเสริมในการดูแลสุขภาพตนเอง การรับรู้และการกำกับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน มีความรอบรู้ เท่าทัน โรคเบาหวาน เข้าใจและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
2. จากการส่งเสริมพลังอำนาจ ทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถกำกับตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ไม่เป็นโรคเบาหวานในอนาคต
4. บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมความรู้ของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมพลังอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถกำกับดูแลพฤติกรรมสุขภาพตนเอง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

คำรับรองการดำเนินการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

(เฉพาะกรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน)

ชื่อผลงาน ผลของแบบแผนการพยาบาลที่ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความคาดหวัง และพฤติกรรมการดูแลทำในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริช ดินตมูติก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ดำเนินการ	ลักษณะงานที่รับผิดชอบของผู้ดำเนินการแต่ละคน	สัดส่วนการดำเนินการ (คิดเป็นร้อยละ)
1. นางสาววรรณ เพิ่มพูลสุข	สำรวจปัญหาวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยศึกษาผลของแบบแผนการพยาบาลที่ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความคาดหวังและพฤติกรรมการดูแลทำในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริช ดินตมูติก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร	90
2. นางชมนภัสส์ ขันดี	ร่วมประชุม และวางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลก่อนและหลังดำเนินการกิจกรรม	5
3. นางวลักษณ์ ทรงสกุล	ร่วมประชุม และวางแผนการดำเนินการเก็บข้อมูลก่อนและหลังดำเนินการกิจกรรม	5

ได้ตรวจสอบการจัดสัดส่วนและลักษณะงานที่รับผิดชอบ แล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) *น. น.* ผู้จัดการประเมิน

(นางสาววรรณีย์ เพิ่มพูลสุข)

(ตำแหน่ง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

(วันที่) *๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๓*

(ลงชื่อ) *น. น.* ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางชนนภัสส์ ขันดี)

(ตำแหน่ง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

(วันที่) *๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๓*

(ลงชื่อ) *น. น.* ผู้ร่วมดำเนินการ

(นางวลัยกร ทรงสกุล)

(ตำแหน่ง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

(วันที่) *๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๓*